

หัวเรื่องสำหรับข่าวสารภาษีอากร

เดือนสิงหาคม 2564

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

กรณีผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

ประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	หมายเหตุ
เสียชีวิต	240,000 บาท - 400,000 บาท	กรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต ให้เฉลี่ยจ่ายให้แก่สามีหรือภริยา บิดา มารดา บุตร ทั้งนี้ผู้ประกันตนดังกล่าวจะ ต้องไม่ได้รับสิทธิจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
ทุพพลภาพอย่างถาวร	240,000 บาท - 400,000 บาท	-
เจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต	240,000 บาท - 400,000 บาท	-
สูญเสียอวัยวะ	100,000 บาท - 240,000 บาท	-
พิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต	100,000 บาท - 240,000 บาท	-
บาดเจ็บ	ไม่เกิน 100,000 บาท	-
เจ็บป่วยต่อเนื่องจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19	ไม่เกิน 100,000 บาท	-

การแจ้งและรับแจ้งสำหรับการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎกระทรวงการแจ้งและการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้ดำเนินการแจ้งและรับแจ้งสำหรับการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากเป็นโรงงานในเขตกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ สำนักงานเขตในพื้นที่ และหากเป็นโรงงานต่างจังหวัดสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือสำนักงานเทศบาลในพื้นที่

บีไอไอ เร่งดึงดูดนวัตกรรม – เทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มสิทธิยกเว้นภาษี “เซมิคอนดักเตอร์ - ดิจิทัล - บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ”

ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการและประเภทกิจการการส่งเสริมการลงทุนในหลายมาตรการเพื่อเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

1. ปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในหลายประเด็น ได้แก่

1) กรณีที่มีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรวม 3 ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท จะได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นอีก ไม่เกิน 5 ปี และไม่กำหนดเพดานการยกเว้นภาษีเงินได้

2) เพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 2 เท่า สำหรับกรณีที่มีการลงทุนเพิ่มในการฝึกอบรม หรือฝึกการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) กรณีที่เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เข้าข่าย เช่น วิจัยพัฒนา ฝึกอบรม ออกแบบ ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ ก็ยังได้รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายนั้น

2. เพิ่มสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเวเฟอร์สูงสุดเป็น 10 ปี กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หรืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ และแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) และอุตสาหกรรม PCBA ในบางโครงการสูงสุดเป็น 8 ปี

3. ยุบรวมกิจการซอฟต์แวร์ กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลและกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ให้เหลือเพียง 1 ประเภท ได้แก่ กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์ และเพิ่มสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 8 ปี โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

4. เพิ่มประเภทกิจการกลุ่มบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Packaging) เช่น ช่วยรักษาคุณภาพอาหาร ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การบ่งชี้คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ภายในบรรจุภัณฑ์ หรือมีระบบที่สามารถตรวจติดตาม บันทึก สืบค้น สถานะของผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุ เป็นต้น โดยให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี

5. ปรับเงื่อนไขในการส่งเสริมการลงทุนกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center: IBC) และกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support Office: TISO) โดยเพิ่มขอบข่ายให้ครอบคลุมการให้กู้ยืมเงินแก่วิสาหกิจในเครือ